

KẾ HOẠCH

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 trên địa bàn huyện Hón Quản

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-UBND ngày 14/12/2023 của UBND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch tại Công văn số 61/TCKH-NS ngày 15/01/2024. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 trên địa bàn huyện Hón Quản, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

2. Yêu cầu

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bám sát các nội dung, quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TTBKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến giải quyết vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, sử dụng hiệu quả kinh phí, tiết kiệm nguồn lực.

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách mới của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Quốc gia và của địa phương; thông tin dự báo về thị trường trong và ngoài nước để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực chủ động vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Công bố trên trang thông tin điện tử của UBND huyện về các thông tin, kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông tin thị trường và các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đẩy mạnh hỗ trợ sau đầu tư; kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan đầu mối về phối hợp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp tục rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh do tỉnh ban hành không còn phù hợp với quy định của Trung ương; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã được Trung ương, tỉnh đơn giản hóa.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp quy trình sau đăng ký doanh nghiệp và sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư; khảo sát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thông tin tuyên truyền trên trang thông tin của huyện, báo chí, đài phát thanh, mạng xã hội nhằm quảng bá về cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng của huyện.

Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức quán triệt nội dung các Chỉ thị, Thông báo, Chương trình hành động, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI). Nâng cao nhận thức của tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời coi việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của huyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trực tiếp đôn đốc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch.

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy

định. Định kỳ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để đề xuất UBND huyện giải pháp khắc phục.

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 trên địa bàn huyện Hớn Quản. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các CQ, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CV(Tuyên);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Trường